

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ประชุมแก้ปัญหาขยะทะเลโลก

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาขยะทะเลไทยยังรุนแรง แม้จะมีปริมาณลดลงจากการรณรงค์โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 6 จาก 192 ประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก แม้ว่ากรมควบคุมมลพิษ (กพ.) จะคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลจริงของประเทศ ก็ทำได้



ได้ไกลถึงทะเลของประเทศอื่น ๆ รวมถึงคร่าชีวิตสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะถูกโลมาและเต่าทะเลไทยที่เสียชีวิตจากพลาสติกไปปีละกว่า 100 ตัว ปัญหาทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในการลดขยะทะเล อย่างไรก็ตาม

เพียงขยับจากอันดับ 6 เป็นอันดับที่ 12 หมายความว่า ขยะที่จริง ไทยยังมีขยะอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จำแนกปริมาณขยะในท้องทะเลเป็นรายประเภท พบว่าอันดับที่ 1 คือ ขยะพลาสติก 14,977 ชิ้น อันดับที่ 2 หลอดจากเครื่องดื่ม 11,579 ชิ้น อันดับที่ 3 ฝาจาก 9,800 ชิ้น อันดับที่ 4 ภาชนะบรรจุอาหาร 9,276 ชิ้น อันดับที่ 5 เชือก 7,057 ชิ้น อันดับที่ 6 บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ 6,388 ชิ้น อันดับที่ 7 กระจปอง 6,276 ชิ้น อันดับที่ 8 กระดาษ 5,861 ชิ้น อันดับที่ 9 โฟม 5,614 ชิ้น อันดับที่ 10 ขวดแก้ว 2,404 ชิ้น โดยขยะทะเลไม่เพียงแต่บดบังทัศนียภาพน่าแก่ไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับชีวิตได้ทั้งทะเล เพราะขยะทะเลไม่สามารถย่อยสลายในลักษณะเดียวกับขยะบก อีกทั้งยังลอยน้ำไป

การลดปริมาณขยะทะเลคงไม่ใช่เพียงแค่ปรับอันดับของประเทศให้ดีขึ้น แต่ปลายทางก็ต้องทำให้ประเทศไทยมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ คนไทยมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกลดใช้วัสดุที่จะเป็นขยะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชีวิต

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ปัญหาขยะทะเล ที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment : AWGCME) เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2560 ที่ จ.ภูเก็ต มอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเวทีหารือ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนและจีน ในการจัดการปัญหาขยะทะเล รวมทั้งมหทางลดอันดับประเทศไทยจากอันดับ 6 ที่มีปริมาณขยะทะเลสูงให้ได้

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่ สถานการณ์ ปัญหาขยะทางทะเลเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ เพียงส่งผลกระทบต่อสภาพลักษณ์และการ ท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผล ด้านอื่น ๆ ทั้งการเดินเรือ การประมง ความ เสี่ยงภัยต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและ สุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง ขณะที่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทุกประเทศที่มีแนวชายฝั่งติด ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้มีถ้อยแถลงต่อที่ ประชุม The Ocean Conference ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ กรุง นิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเสนอถึง ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการควบคุมดูแล ไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล.